



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๔๕/๒๕๕๙

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร้อง ได้รับคำร้องจาก นางสาวราตรี เข้มเพ็ชร์ อยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายอนันตชัย มวลชัยภูมิ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวราตรี เข้มเพ็ชร์ ผู้ร้องได้สอบข้อเท็จจริงได้ความว่านายสวิต เข้มเพ็ชร์ กับนางสัมพันธ์ เข้มเพ็ชร์ ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน ๗ คน คือ ร.ท. วิโรจน์ เข้มเพ็ชร์ นางจินดา แสงสว่าง นางสาวราตรี เข้มเพ็ชร์ นางสาวรัชณี เข้มเพ็ชร์ นายสังเวียน เข้มเพ็ชร์ นายวิเชียร เข้มเพ็ชร์ และจำสิบเอกบุญเลิศ เข้มเพ็ชร์ ซึ่งนายสวิตได้ให้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ใช้ชื่อสกุล บุคคลทั่วไป รู้ว่าบุคคลทั้งเจ็ดเป็นบุตรของนายสวิต ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสวิตได้ถึงแก่ความตาย นายสวิตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๔๙๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดกรุงเก่า นางสาวรัชณี เข้มเพ็ชร์ กับ นายบุญเลิศ มวลชัยภูมิ ได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นายอนันตชัย มวลชัยภูมิ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสาวรัชณีได้ถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นนางสาวรัชณีได้ถึงแก่ความตาย นายบุญเลิศได้ทำการสมรสใหม่และได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นโดยได้ยินยอมให้นายอนันตชัยอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของนางสาวราตรี ซึ่งเป็นป้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวราตรีได้พานายอนันตชัย ไปทำการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลการตรวจร่างกายของแพทย์พบว่า นายอนันตชัยมีระดับสติปัญญา คาบเส้นปัญญาอ่อน ทักษะในการสื่อสารต่ำกว่าวัย ต้องฝึกฝนทักษะช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากนางสาวราตรีมีความประสงค์ที่จะจัดการทรัพย์สินมรดกของนายสวิตบิดาของตนและขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก โดยทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกได้ให้ความยินยอมแล้ว คงเหลือแต่นายอนันตชัยซึ่งเป็นทายาทที่สืบมรดกของนางสาวรัชณีซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมในการจัดการมรดก จึงไม่สามารถร้องขอจัดการมรดกได้ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นายอนันตชัย มวลชัยภูมิ เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวราตรี เข้มเพ็ชร์

ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านประการใดให้คัดค้านก่อนวันนัด

สำเนาคำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(นางสาวอิสรินกาญจน์ เรื่องจิรากุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา